



ข่าวประชาสัมพันธ์
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

๑๑๔ สุขุมวิท ๒๓ แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพฯ ๑๐๑๑๐ โทรศัพท์ ๐-๒๖๔๙-๕๐๐๐
ภายใน ๕๖๖๖ โทรศัพท์/โทรสาร ๐-๒๒๕๘-๐๓๑๑

ข่าวจาก ASTVผู้จัดการออนไลน์ ฉบับประจำวันที ๓ เดือนพฤษภาคม พ.ศ.๒๕๕๕ หน้า

ศูนย์สารสนเทศและการประชาสัมพันธ์ ได้จัดระบบข่าวสื่อสิ่งพิมพ์ สนใจดูที่ได้ <http://news.swu.ac.th/newsclips/>

ปลุกกระแส “ไอทอป” มศว ลุยถ่ายทอดนวัตกรรมการออกแบบเครื่องประดับสู่ชุมชน

มศว ลุยถ่ายทอดนวัตกรรมการออกแบบเครื่องประดับสู่ชุมชนต้นแรงบันดาลใจนิสิต สู่เวทีเดินแบบหวังปลุกสถานการณ์ ขาลง “ไอทอป” ในชุมชน



มศวถ่ายทอดนวัตกรรมการออกแบบ
เครื่องประดับสู่ชุมชน โดยใช้องค์ความรู้การ
ออกแบบเครื่องประดับจากเศษวัสดุในท้องถิ่น

ให้กับสตรีกลุ่มผ้าไหมทอมือบ้านใหม่ไทย พัฒนา

ดารินันท์ นันทวงศ์ อาจารย์ประจำสาขาวิชาเอกการออกแบบเครื่องประดับ คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (มศว) เปิดเผยว่า ได้จัดโครงการบริการวิชาการแก่ชุมชนด้วยการลงพื้นที่ที่ ตำบลหนองตะเคียนบอน อำเภอวัฒนานคร จังหวัดสระแก้ว เพื่อถ่ายทอดนวัตกรรมการออกแบบเครื่องประดับสู่ชุมชน โดยใช้องค์ความรู้การออกแบบเครื่องประดับจากเศษวัสดุในท้องถิ่นให้กับสตรีกลุ่มผ้าไหมทอมือบ้านใหม่ไทยพัฒนา

“จากเศษวัสดุในท้องถิ่นที่ไม่มีราคาอย่างเศษผ้าไหม เราสามารถนำมาสร้างเป็นงานชิ้นใหม่ อย่างเครื่องประดับที่หลากหลาย ไม่ว่าจะเป็นสร้อยคอ สร้อยข้อมือ ต่างหู การบริการวิชาการแก่ชุมชนต้องมีฐานคิดที่ยึดหลักชุมชนเป็นศูนย์กลาง นำของดีภูมิปัญญาที่มีอยู่ หรือทำให้สิ่งของที่อาจจะดูไม่มีราคา สร้างให้มีราคาขึ้นมา จึงได้นำนิสิตสาขาออกแบบเครื่องประดับ ชั้นปีที่ 2 ลงพื้นที่ และร่วมสร้างบันดาลใจกับชาวบ้าน เพื่อกระตุ้นให้เกิดการผลักดันและตระหนักในศักยภาพของนักออกแบบเครื่องประดับไทย โดยนำเสนอแนวคิดของการออกแบบเครื่องประดับที่สะท้อนธรรมชาติ และสิ่งรอบตัว ถ่ายทอดบนหลักคิดการออกแบบ สร้างเป็นเครื่องประดับที่หลากหลายขึ้นมา การบริการวิชาการของมศว อยู่บนหลักคิดที่สามารถนำไปใช้ได้จริง เราหวังว่าในอนาคตพื้นที่ในเขตวัฒนานครจะมีสินค้าเครื่องประดับของชุมชนที่เพิ่มขึ้น มีรูปแบบที่หลากหลายเป็นสินค้าโอท็อปที่ยกระดับและมีองค์ความรู้ทางวิชาการเป็นส่วนประกอบที่สำคัญ”



จากผลงานของนิสิต และชาวบ้าน ส่งผลให้เกิดแรงบันดาลใจในการสร้างสรรค์เป็นงานนิทรรศการเพื่อนำ

ผลงานทุกชิ้นจัดแสดง โดยจัดให้มีการแสดงแบบเครื่องประดับในวันที่ 2-3 พ.ค.55 และเปิดงานด้วยการเดินแบบชุดเครื่องประดับจากผลงานนิสิตและชาวบ้าน จำนวนรวม 20 ชุด โดยในวันที่ 2 พ.ค. 2555 เปิดงานนิทรรศการและร่วมชมการเดินแบบแฟชั่นโชว์ เครื่องประดับ ในเวลา 16.00 น.